



ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยงานรับผิดชอบ
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

สารบัญ

โครงการ		หน้า
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น		
1	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (ด้านเศรษฐกิจ) โครงการร่วม	1
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม) โครงการร่วม	7
3	โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (ด้านสังคม) โครงการร่วม	15
4	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด โครงการร่วม	19
5	โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด้านการศึกษา) โครงการร่วม	22
6	โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (ด้านการศึกษา) โครงการร่วม	27
7	โครงการพัฒนาประชากรอาเซียนสู่คุณภาพในบทบาทเวทีโลก (ด้านการศึกษา) โครงการตามบริบท	35
โครงการตามแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้		
8	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก ระยะที่ 3	39
9	โครงการพัฒนาครูสอนวิทยาศาสตร์ในภาคเหนือตอนล่างที่ไม่จบตรงสาย สู่การสร้างนวัตกรรมและวิจัย	44
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC	47

**ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากลยุทธ์ชุมชนท้องถิ่น (ด้านเศรษฐกิจ) โครงการรวม จังหวัดกำแพงเพชร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
1. ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ตุลาคม 2562	- กองนโยบายและแผน - สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคารที่ปฏิบัติการมีเขต ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลผลิต : ได้แนวทางการจัดทำโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563	ตุลาคม 2562	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการแก่สังคม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 2. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผลผลิต : ได้คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม และคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3. จัดทำแบบเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนข้อมูลรายใต้ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา	ตุลาคม 2562	- สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ - คณะ	ร่วมกับคณะทำงานออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลผลผลิต : ได้แบบเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. วางแผนการดำเนินงานโครงการร่วมกับพัฒนาชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	พฤศจิกายน 2562	- สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ - สำนักงานพัฒนาชุมชน	ประสานกับสำนักงานพัฒนาชุมชนขอผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขึ้นทะเบียน ผลผลิต : ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่จะพัฒนา 11 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย <u>คณะวิทยากรจัดกร</u> 1. กระเป๋าสีฟ้าสะพานป่า ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร

กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
5. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูล	พฤศจิกายน 2562	คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน	<p>คณะกรรมการดำเนินงาน</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. ทั้กตาเทตา บ้านวังน้ำ ต.วังยาง อ.คลองขลุง 3. ทั้ตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา บ้านคลองเตย 4. ทั้คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน 5. ทั้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. ทั้ชาวตมบางลี่ต ต.ลานดอกไม้ อ.เมืองกำแพงเพชร 7. ทั้ยาบ่วนปากน้ำมิมท์ ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี 8. ทั้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9. ทั้ชาวตม อ.คลองลาน 10. ทั้ฟายอ้อมสิธิธรรมชาติ บ้านสุขสำราญ ต.สีกกงม 11. ทั้คองลน 12. ทั้สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 13. ทั้พวกกญแจ้ไม้กวาดคอกหญ้า ต.ไทรตริงษ์ 14. ทั้เมืองกำพะพงเพชร 15. ทั้ฟายอ้อมสิธิธรรมชาติบ้านหนองจอกพัฒนา 16. ทั้ทำงานะเขือ อ.คองขลุง 17. ทั้สำนักบริการวิชาการและทั้ทหารรายไต้ 18. ทั้กลัยแชนงคัง ต.ระทาน อ.บึงสามคัศ 19. ทั้พวอกรอบ ต.หนองปลิง อ.เมืองกำพะพงเพชร <p>ผู้ทั้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ 11 ผลิตภัณฑ์</p> <p>ผลผลิต : ทั้ข้อมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ชุมชน</p>
6. สรุปประเด็นปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในภาพรวม	ธันวาคม 2562	สำนักบริการวิชาการและทั้ทหารรายไต้	<p>สรุปประเด็นปัญหาการพัฒนา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทั้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ความหลากหลาย โต้ตแต่ัน เช่น ทั้สร้างอตัลักษณ์ เรืองเล่าของผลิตภัณฑ์ ทั้พัฒนาสู่ตริใหม่ 2. ทั้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ออกแบบบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
7. ลงพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามประเด็นปัญหา	พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563	คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน	<p>พัฒนาเทคนิคการย้อมสีผ้า แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าแบบใหม่</p> <p>2. พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มาตรฐาน เช่น อย. มผช. ยกกระดับการผลิตให้สูงขึ้น</p> <p>3. พัฒนาช่องทางการตลาด เช่น ขยายผ่านระบบดิจิทัล ประชาสัมพันธ์สินค้า และสื่อที่หลากหลาย</p> <p>4. พัฒนากิจกรรม เช่น ทำบล็อกลำผ้าข้าวเหนียว พัฒนาตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้ผลิตสินค้าได้ทั้งปี</p> <p>5. วางระบบบริหารจัดการกลุ่ม เช่น จัดทำระบบบัญชี รายรับ-รายจ่าย ต้นทุนการผลิต</p> <p>ผลผลิต : ได้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 11 ผลิตภัณฑ์</p> <p>ผู้รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนตามประเด็นปัญหา ดังนี้</p> <p><u>คณะวิทยากรจัดกิจกรรม</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กระเป๋าค่าสะพานพายป่า ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง กำแพงเพชร จัดอบรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อวันที่ 28 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2563 2. <u>คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</u> 2. ตุ๊กตาไต้หวัน บ้านวังน้ำ ต.วังยาง อ.คลองขลุง <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเรื่องเล่าประกอบผลิตภัณฑ์” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 - สักรางมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และการจัดทำแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การถอดรหัสวัฒนธรรมไต้หวันและการประยุกต์วัฒนธรรมไต้หวันกับผลิตภัณฑ์ผ้าไต้หวัน ตุ๊กตาไต้หวัน - การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไต้หวัน ตัดเย็บกระเป๋ากันไต้หวัน เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
			<p>3. ทัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา บ้านคลองเตย ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน มีการอบรมสร้าง ต้นแบบบรรจุภัณฑ์และการทำผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ทัตถกรรมเครื่องเงินชาวเขา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>4. ชาวแตงนางเล็ด ต.ลานตอกไม่ อ.เมืองกำแพงเพชร มีการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ข้าวแตง เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ กลุ่มอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง เพื่อนำมาเป็นรูปแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม</p> <p>5. นำยาบัวบานปากน้ำมินท์ ต.ปางมะค่า อ.เขาฉกรรจ์บุรี จัดเวทีพูดคุยสภาพปัญหา และสิ่งที่ผู้ประกอบการ ต้องการให้ช่วยพัฒนา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านนายตำรวจ ทวีทรัพย์ ต.ปางมะค่า อ.เขาฉกรรจ์บุรี จ.กำแพงเพชร</p> <p><u>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</u></p> <p>6. ข้าวแตง ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน ศึกษาข้อมูล และศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวแตงมีมิล บ้านทุ่งแก้วนาขวัญ ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร</p> <p>7. ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านสุขสำราญ ต.สังขาม อ.คลองลาน ศึกษาข้อมูลและศักยภาพการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ บ้านสุขสำราญ ต.คลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร</p>

กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
8. รายงานความก้าวหน้าระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ไตรมาสที่ 1	7 มกราคม 2563	คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตนิทรรศน์ชุมชน	<p>สำนักศิลปะและวัฒนธรรม</p> <p>8. พวกุกุญแจไม้กวาดดอกหญ้า ต.ไตรตรังษ์ อ.เมืองกำแพงเพชร จัดประชุมและระดมวางแผนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการวางแผนทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อเดือนมกราคม 2563</p> <p>9. ผู้ทอयो้มสิริธรรมเขาตีบ้านหนองจอกพัฒนา ต.ท่ามะเขือ อ.คลองขลุง พัฒนาการระดมความคิดกับ อ.ได้แก่ กระบวนการย้อมผ้าจากสีสีลาแลงกำแพงเพชร การออกแบบและคิดลายผ้าใหม่ ๒ ได้แก่ ผ้าทอมีयो้มสิริสีลาแลงกำแพงเพชร สายดอกพิกล ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>สำนักบริหารวิชาการและจัดหารายได้</p> <p>10. กล้าวยแซงโค้ง ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จัดทำแบบจำลองโรงเรือนปฏิบัติการอาหาร เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน อย. เมื่อวันที่ 27 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กล้าวยแซงโค้ง</p> <p>11. หมูอบกรอบ ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำบัญชีและการวางแผนบัญชีการเงิน และจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอจัดทำโรงเรือน” เมื่อวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กลุ่มผู้ผลิตหมูอบกรอบ</p> <p>ผลิตผล: ผลิตนิทรรศน์ชุมชนที่รับการพัฒนา 11 ผลิตภัณ์ที่ ผู้ที่รับผิดชอบผลิตภัณ์ชุมชนรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ผลิตผล : รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1</p>

กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
9. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1	มกราคม 2563	คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน	จัดการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารที่ปฏิบัติการมีเขตผลิตภัณฑ์ : ได้ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
10. รายงานความก้าวหน้าระบบรายงาน	7 เมษายน 2563	คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ไตรมาสที่ 2	พฤษภาคม 2563	คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2	พฤษภาคม 2563	คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12. ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เก็บข้อมูลรายใต้ ผลิตภัณฑ์ ผลกระทบที่เกิดจากการผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแบบฟอร์มในกิจกรรมที่ 4	2563	คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13. รายงานความก้าวหน้าระบบรายงาน	7 กรกฎาคม 2563	คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ ไตรมาสที่ 3			
14. สังเคราะห์ผลการดำเนินงานภาพรวม	กรกฎาคม 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15. ประชุมประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน	สิงหาคม 2563	คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ	สิงหาคม 2563	คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ต่อจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับภาคีเครือข่าย			
17. จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน	กันยายน 2563	คณะ/สำนัก ที่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ชุมชน	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18. รายงานผลการดำเนินงานภาพรวม	กันยายน 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ
ต่อองคมนตรี			

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้อีกให้กับคนในชุมชนฐานราก (ตำบลเศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม) โครงการร่วม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
1	ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	ตุลาคม 2562	1. กองนโยบายและแผน 2. สำนักบริการวิชาการและจัดทाराยได้	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 ห้องประชุมของภาควิชาการที่ปงกระดมีขีด ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลผลิต: ได้แนวทางการจัดทำโครงการ
2	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	ตุลาคม 2562	สำนักบริการวิชาการและจัดทाराยได้	1. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริการวิชาการแก่สังคม ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 2. ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ผลผลิต: ได้คณะทำงานบริการวิชาการแก่สังคม และคณะกรรมการดำเนินงาน กำกับและติดตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
3	ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามแบบเก็บข้อมูล	พฤศจิกายน 2562	1. สำนักบริการวิชาการและจัดทाराยได้ 2. คณะ 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ผู้นำชุมชน	- ลงพื้นที่วางแผนการดำเนินงาน และเก็บข้อมูลชุมชนเป้าหมาย ดังนี้ 1. ลงพื้นที่ชุมชนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 2. ลงพื้นที่ชุมชนตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
4	จัดทำสรุปประเด็นการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ในภาพรวม	ธันวาคม 2562	สำนักบริการวิชาการและจัดหา รายได้	<p>3. ลงพื้นที่ชุมชนตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 13-15 ธันวาคม 2562</p> <p>4. ลงพื้นที่ชุมชนตำบลคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562</p> <p>5. ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านปากา ตำบลปงน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562</p> <p>6. ลงพื้นที่ชุมชนตำบลปางมะค่า อำเภอขามเฒ่าบุรีรัมย์ จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562</p> <p>ผลผลิต: ได้ข้อมูลชุมชน ปัญหา และความต้องการในการพัฒนา เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนาต่อไป</p> <p>- สรุปประเด็นการพัฒนาชุมชนเป้าหมายในภาพรวม</p> <p>ผลผลิต: ได้ข้อมูลการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย ดังนี้</p> <p>1. ชุมชนตำบลท่าชุมราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร</p> <p>จังหวัดกำแพงเพชร ประเด็นการพัฒนา ดังนี้</p> <p>1.1 ยกระดับอาหารท้องถิ่น</p> <p>1.2 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหาร</p> <p>1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่</p> <p>1.4 การแปรรูปอาหารท้องถิ่น</p> <p>2. ชุมชนตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร</p> <p>จังหวัดกำแพงเพชร ประเด็นการพัฒนา ดังนี้</p> <p>ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต</p> <p>- ส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น</p> <p>- รวมกลุ่มการแปรรูปปลา</p> <p>- โคกหนองนาโมเดล</p>

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
				<p>ด้านเศรษฐกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เลี้ยงหอย - ทำนา 15 ไร่ (ข้าวปลอดภัย) - ปศุกิจอ้อยคั้นน้ำ - ศึกษาดูงาน - ปศุกิจสุกร - การเลี้ยงปลา <p>ด้านสังคม</p> <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มทำปุ๋ย - กลุ่มลดรายจ่ายในครัวเรือน <p>ด้านสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none"> - ชยะเปียก - บ้านสวยงาม <p>ด้านวัฒนธรรม</p> <p>กลุ่มทอผ้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทำผ้า (ย้อมผ้า/ลายผ้า) - พัฒนาตลาดลายผ้าให้ทันสมัยโดดเด่น <p>มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง</p> <ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาฝีมือการตัดเย็บ ทำผลิตภัณฑ์ผ้าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น เช่น กระเป๋าสำหรับใช้สอยในโอกาสต่างๆ ของที่ระลึก - จัดทำช่องทางทางการตลาดที่หลากหลาย <p>3. ชุมชนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ประเด็นการพัฒนา ดังนี้</p>

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
				<p>3.1 การพัฒนามาตรฐาน/วิธีการ/ประสานที่ปรึกษาสำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไข่ไก่ปัญหาโรคใบแก่ข้าวและ การหาความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่ไม่เกิดโรคในกล้วย</p> <p>4. ชุมชนตำบลคลองสถาน อำเภอคลองสถาน จังหวัดกำแพงเพชร ประเด็นการพัฒนา ดังนี้</p> <p>4.1 แพร่ สถานะที่จำหน่ายสินค้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล</p> <p>4.2 รวบรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ในชุมชน เพื่อสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชน</p> <p>4.3 สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว</p> <p>5. ชุมชนหมู่บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองสถาน จังหวัดกำแพงเพชร ประเด็นการพัฒนา ดังนี้</p> <p>5.1 ด้านสาธารณสุข</p> <p>5.2 ด้านความเป็นอยู่ ได้แก่ การศึกษา (เน้นศูนย์เด็กเล็ก) การเดินทาง การสื่อสาร ไฟฟ้า และ สิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ</p> <p>5.3 ด้านภูมิปัญญาและทุนทางวัฒนธรรม (เน้นกลุ่มผ้าปักลายมังกร)</p> <p>5.4 ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร และ การท่องเที่ยว</p> <p>6. ชุมชนตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ประเด็นการพัฒนา ดังนี้</p> <p>6.1 กลุ่มผ้าทอ (หมู่ 8 และ หมู่ 18)</p> <p>- ความรู้ด้านการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ</p>

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
5	<p>ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนเข้าพยายตามประเด็นปัญหา</p>	<p>พฤศจิกายน 2562 - มีนาคม 2563</p>	<p>สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้</p>	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - บรรลุเป้าหมายที่เป็นเอกลักษณ์ - ต้องการความรู้ด้านการขายแบบออนไลน์ - ความรู้ด้านการตลาด 6.2 กลุ่มปลูกต้นมันท์ - ปลูกต้นมันท์แบบปลอดสารเคมีแบบยั่งยืนเพื่อให้เพียงพอต่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ - พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นมันท์ 6.3 กลุ่มทำแม่บึงกล้วยน้ำว้า - ผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ - ตลาดโภชนาการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 6.4 กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ 6.5 กลุ่มผู้สูงอายุ <p>1. ชุมชนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้</p> <p>1.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2562</p> <p>1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำอาหารแปรรูปเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของตำบลท่าขุนราม” เมื่อวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2562</p> <p>1.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์” เมื่อวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2562</p> <p>1.4 เปิดตัวตลาด 3 วิถีท่าขุนราม เมื่อวันที่ 24 - 25 มกราคม 2563</p>

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
				<p>2. ชุมชนตำบลทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ดังนี้</p> <p>2.1 ระดมความคิด สะท้อนปัญหาความต้องการในการพัฒนาและจัดทำแผนของชุมชน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>2.2 จัดกิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับนักศึกษาระดับปีที่ 3 ไปรกรรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>2.3 จัดกิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์น้ำยาอนามัยระงับกลิ่นกายจำหน่าย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ ชุมชนนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการตั้งกลุ่มอาชีพและลงพื้นที่ตรวจสอบผักสวนครัวรั้วกินได้ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>2.5 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการผลิตผ้าทอและออกแบบลวดลายผ้าเพื่อสร้างอัตลักษณ์</p> <p>เมื่อวันที่ 20-24 มกราคม 2563 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านใหม่ศรีอุบล ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร</p>

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
6	รายงานความก้าวหน้าผ่านระบบรายงาน ความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ - ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2	7 มกราคม 2563 7 เมษายน 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดทา รายได้	จัดทำรายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ไตรมาสที่ 1) จัดทำตัวกำกับเพชร ลงพื้นที่เก็บข้อมูลประเด็นการพัฒนาชุมชน 6. ชุมชนตำบลปางมะค่า อำเภอขามเฒ่าบุรี จังหวัดกำแพงเพชร
7	ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน - ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 2	มกราคม 2563 พฤษภาคม 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดทา รายได้	จัดการประชุมผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน โครงการ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารที่ปรึกษาศรีษะเกษ
8	ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน เก็บข้อมูล รายได้ ผลลัพธ์ ผลกระทบที่เกิดขึ้นชุมชน เป้าหมาย	เมษายน - มิถุนายน 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดทา รายได้	ยังไม่ได้นำผลการ

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
9	รายงานความก้าวหน้าระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการบริการวิชาการ - ไตรมาสที่ 3	7 กรกฎาคม 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดหา รายได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	สังเคราะห์ผลการดำเนินงานภาพรวม	กรกฎาคม 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดหา รายได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	ประชุมประเมินผลการพัฒนาชุมชนเป้าหมาย	สิงหาคม 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดหา รายได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่อจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับภาคีเครือข่าย	สิงหาคม 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดหา รายได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน	กันยายน 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดหา รายได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	รายงานผลการดำเนินงานภาพรวมต่อ องคมนตรี	กันยายน 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดหา รายได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(ด้านสังคม) โครงการร่วม ประจําปีงบประมาณ 2563

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
1	กิจกรรมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ	2 ธันวาคม 2562	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	<p>ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ</p> <p>ผลผลิต :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แนวทางการพัฒนาหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ 2. การศึกษารูปแบบ และกิจกรรมในการถ่ายทอดคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการตามพระราชบัญญัติด้านการศึกษา 3. การคัดเลือกโรงเรียนในเขต จังหวัด กำแพงเพชร 20 โรงเรียน (โรงเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ออกแบบแนวการศึกษา) ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none"> 1) โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยฯ 2) โรงเรียนนครไทรตรังษ์ 3) โรงเรียนนาป่าคำพิทยาคม 4) โรงเรียนวังตะเคียนประชาชนสุรณี 5) โรงเรียนหนองกองพิทยาคม 6) โรงเรียนโพธิ์กรวิทยา 7) โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม 8) โรงเรียนวังแฉมพิทยาคม 9) โรงเรียนวังไทรพิทยาคม 10) โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
2	กิจกรรมการศึกษารูปแบบ และกิจกรรมในการถ่ายทอด คุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ 4 ประการ ตามพระราชบัญญัติ ด้านการศึกษา	ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	<p>11) โรงเรียนปางมะค่าวิทยาาคม</p> <p>12) โรงเรียนสถกบาตรวิทยา</p> <p>13) โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา</p> <p>14) โรงเรียนราษฎร์ประชาวิทยาาคม</p> <p>15) โรงเรียนสถานกระบือวิทยา</p> <p>16) มัชฌิมพัชรกิตติยาภา 2</p> <p>17) โรงเรียนคลองสถานพัฒนาจินดาศักดิ์</p> <p>18) โรงเรียนสีกงามวิทยา</p> <p>19) โรงเรียนโกสัมพ์วิทยา</p> <p>20) โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา</p> <p>การศึกษาในรูปแบบ และกิจกรรมในการถ่ายทอด ความรู้ และองค์ความรู้</p> <p>ผลผลิต :</p> <ol style="list-style-type: none"> รูปแบบและแนวทางการสร้างหลักสูตร ระยะสั้น งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในการถ่ายทอด
3	กิจกรรมประสานงานโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในโครงการ	ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563	<ol style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียน ระดับมัธยมปลาย ในพื้นที่ 	<p>กิจกรรมประสานงานโรงเรียนเพื่อเข้าร่วม เป็นเครือข่ายในโครงการ โดยการจัดต่อประสาน โรงเรียน จัดทำหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ และใบตอบรับในการเข้าร่วม</p> <p>ผลผลิต :</p> <p>โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> โรงเรียนนาบ่อคำวิทยาาคม โรงเรียนหนองกองพิทยาคม

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
4	กิจกรรมเข้าพบและประสานงานแต่ละโรงเรียนในการจัดกิจกรรม	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563	<ol style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 	<p>กิจกรรมเข้าพบและประสานงานแต่ละโรงเรียนในการจัดกิจกรรม</p> <p>ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ :</p> <ol style="list-style-type: none"> ข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการโครงการ โครงการ/กิจกรรม ที่แต่ละโรงเรียนจะดำเนินการ สรุปรูปแบบการจัดกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัด
5	โรงเรียนดำเนินโครงการและกิจกรรม	มีนาคม - กรกฎาคม 2563	<ol style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผู้ปกครอง และ/หรือคนในชุมชน 	<p>โรงเรียนดำเนินโครงการและกิจกรรม</p> <p>ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ :</p> <ol style="list-style-type: none"> นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความรัก ความสามัคคี และคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ ประการ
6	ติดตาม ประเมินผล แลกเปลี่ยน	สิงหาคม 2563	<ol style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 	<p>จัดงานสัมมนา แลกเปลี่ยน และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมกับการประกวด และมอบรางวัล</p>

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี			2. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 3. ผู้ปกครอง และ/หรือคนในชุมชน 4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด กำแพงเพชร	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ : 1. เครือข่ายความร่วมมือ และการสนับสนุนจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ความภาคภูมิใจของสถานศึกษาที่เข้าร่วม โครงการ 3. แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการนำไปใช้ที่ต่อเนื่อง

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด โครงการร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
1	การพัฒนาศักยภาพ	21 พฤศจิกายน 2562	1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 38 แห่ง	ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 38 แห่ง ประชุมร่วมกันกับตัวแทนจาก สสส. โดยมีรองคณบดี พลเอกดาวพงษ์รัตน์สุวรรณ เป็นประธาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ที่ประชุมกำหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ โดยมี สสส. เป็นพี่เลี้ยงและให้เครื่องมือ พร้อมแนวทางจัดเก็บข้อมูล และให้ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่น โดยมีจำนวนตำบลไม่น้อยกว่า จำนวน จังหวัดที่รับผิดชอบด้วย 5 ผลผลิต : มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร ตั้งเป้าหมายจำนวนตำบล ที่รับผิดชอบจำนวน 10 ตำบล จาก 2 จังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก
2	ประชุมหารือจัดตั้งศูนย์พัฒนาระบบข้อมูล	14 มกราคม 2563	1. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจำนวน 38 แห่ง 3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ การประชุมเชิงปฏิบัติการชักชวนความเข้าใจ การขับเคลื่อนการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัย ราชภัฏภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระดับตำบล แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 14 มกราคม 2563

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
3	การพัฒนาศักยภาพระบบฐานข้อมูลตำบลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	5 กุมภาพันธ์ 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	<p>ผลการทำงาน</p> <p>เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์</p> <p>ผลผลิต : ได้แนวทางการคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย เพื่อเข้าร่วมโครงการโดยให้เป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน 7 ชุมชน</p> <p>ประชุมกำหนดยุทธศาสตร์ในการประสานงานแต่ละพื้นที่ ณ ห้องประชุม สักทอง อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เวลา 13.00-15.00 น.</p> <p>ผลผลิต : ได้พื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 7 ตำบล ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ตำบลสระแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ตำบลปางมะค่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ตำบลโป่งน้ำร้อน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4. ตำบลนครชุม คณะพยาบาลศาสตร์ 5. ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล 6. ตำบลคลองลานพัฒนา 7. ตำบลทรงธรรม คณะครุศาสตร์

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
4	การพัฒนาศักยภาพพัฒนาระบบร่วมกับบุคลากรในพื้นที่	14 กุมภาพันธ์ 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	หน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เสนอรายชื่อบุคลากรในพื้นที่เข้าร่วมดำเนินงานการจัดตั้งศูนย์ระบบข้อมูล
5	การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล(หลักสูตร TCNAP)	มีนาคม 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	จัดอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลจำนวน 5 ตำบล 50 คน โดยรุ่นที่ 1 ในวันที่ 9-13 มี.ค.2563 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 23-27 มี.ค.2563 ผลผลิต : ยังไม่ได้ดำเนินการ
6	การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล(หลักสูตร RECAP)	เมษายน 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	จัดอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลจำนวน 5 ตำบล 50 คน โดยรุ่นที่ 1 ในวันที่ 20-24 เม.ย.2563 ผลผลิต : ยังไม่ได้ดำเนินการ
7	การอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูล(หลักสูตร RECAP)	พฤษภาคม 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	จัดอบรมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเก็บข้อมูลจำนวน 5 ตำบล 50 คน โดยรุ่นที่ 2 ในวันที่ 4-8 พ.ค.2563 ผลผลิต : ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	การจัดเก็บข้อมูลพื้นที่	มีนาคม-เมษายน 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
9	การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล	กรกฎาคม-สิงหาคม 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	การจัดทำระบบการแสดงผลของข้อมูล	กันยายน-ตุลาคม 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ยังไม่ได้ดำเนินการ

**ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ด้านการศึกษา)
โครงการร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563**

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
1	จัดประชุมศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนิเทศติดตามโรงเรียน	26 พฤศจิกายน 2562	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2	จัดประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 ให้ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 /เขต 2 จำนวน 11 คน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลผลิต: ได้แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยให้เป้าหมายจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 21 โรงเรียน
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร ส่งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ	ธันวาคม 2562	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2	ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ผลผลิต: ได้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 16 โรงเรียน และได้โรงเรียนเป้าหมายใหม่ที่มาลงทะเบียนเป้าหมายไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 โรงเรียน ซึ่งได้

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
3	จัดประชุมผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ และครูแกนนำหรือครูที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ - แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ - การเตรียมความพร้อมสำหรับ ผู้ขับเคลื่อน การดำเนินงาน - การประเมินและจัดระดับความสามารถ ในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน	11-12 ธันวาคม 2562	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมงศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2 3. โรงเรียนเป้าหมาย	จัดประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานตาม โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับผู้บริหาร และครูโรงเรียนเป้าหมาย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 21 โรงเรียน และศึกษานิเทศก์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประมงศึกษากำแพงเพชร เขต 1 /เขต 2 จำนวน 61 คน วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลผลิต: 1. ได้แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการฯ เพื่อของงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม แต่ละโรงเรียน 2. ได้แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับ คุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน
4	เก็บข้อมูลการประเมินระดับความสามารถ ในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียน พร้อมนำส่งสำนักบริการวิชาการฯ	ธันวาคม 2562	โรงเรียนเป้าหมาย	ดำเนินการขอผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของแต่ละโรงเรียน ผลผลิต: ได้ข้อมูลระดับความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ของแต่ละโรงเรียน

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
5	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน	มกราคม 2563	<ol style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนเป่าหมาย 	<p>ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน</p> <p>ผลผลิต: ได้คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ที่ 021/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ วันที่ 6 มกราคม 2563</p>
6	สรุปประเมินและจัดระดับความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน	มกราคม 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	<p>คณะทำงานสังเคราะห์ข้อมูลระดับความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนเป่าหมายจังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>ผลผลิต: ได้ระดับความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน</p>
7	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : PLC จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ	กุมภาพันธ์ 2563 (ยกเว้นช่วงวันที่ 10-14 ก.พ. 63)	<ol style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2 โรงเรียนเป่าหมาย 	ยังไม่ได้ดำเนินการ
8	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ	กุมภาพันธ์ 2563	<ol style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2 โรงเรียนเป่าหมาย 	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
9	โรงเรียนปรับโครงสร้างให้เหมาะสม พร้อมจัดส่งโครงการเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์	กุมภาพันธ์ 2563	โรงเรียนเป้าหมาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10	โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน	16 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2563	โรงเรียนเป้าหมาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ
11	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดส่งตารางกำหนดการนิเทศ ติดตาม	มีนาคม 2563	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งการนิเทศ ติดตาม	มีนาคม 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	ออกแบบเครื่องมือติดตามการนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรม	มีนาคม 2563	สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14	อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาวัตกรรมการ เพื่อบริการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน”	เมษายน 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3. โรงเรียนเป้าหมาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15	โรงเรียนจัดส่งนวัตกรรม	กรกฎาคม 2563	โรงเรียนเป้าหมาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการจัดการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน	มิถุนายน 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3. โรงเรียนเป้าหมาย	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17	กิจกรรมนิเทศติดตามการเรียน การสอนเพื่อเสริมสร้าง การอ่านออกเขียนได้	กรกฎาคม 2563	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา จัดส่งเอกสารการนิเทศ ติดตาม	กรกฎาคม 2563	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
19	จัดนิทรรศการ “การนำเสนอผลงานและนวัตกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” และประกวด “ชุมชนรักการอ่านเขียน”	กรกฎาคม 2563	<ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 4. โรงเรียนเป่าหมาย 	ยังไม่ได้ดำเนินการ
20	กิจกรรมติดตาม ประเมินผล และจัดทำฐานข้อมูล	กรกฎาคม 2563	<ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2 3. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 4. โรงเรียนเป่าหมาย 	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (ด้านการศึกษา)
โครงการร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
1	จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการ วัตถุประสงค์ ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ทั้ง 5 สาระ 1. พระพุทธศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2. หน้าที่พลเมือง 3. ประวัติศาสตร์ 4. เศรษฐศาสตร์ 5. และภูมิศาสตร์ เพื่อออกแบบ	20 พฤศจิกายน 2562	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2	จัดประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานตามสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบกรเรียนการสอนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (EDL TV) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 โดยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังคมศึกษา จำนวน 5 คน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผลผลิต: ได้แนวทางการคัดเลือกโรงเรียนตอบแบบสำรวจความต้องการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมจัดทำความเข้าใจร่วมกันถึงภาระงาน
2	พัฒนาแบบสอบถามสำรวจความต้องการในการจัด สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร ทั้ง 5 สาระ 1. พระพุทธศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2. หน้าที่พลเมือง 3. ประวัติศาสตร์ 4. เศรษฐศาสตร์ 5. และภูมิศาสตร์	30 ธันวาคม 2562	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2	ดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรสังคมศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาเป็นแบบสำรวจความต้องการของคณะครูที่สอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ผลผลิต: ได้แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาสื่อที่ต้องถูกต้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระสังคมศึกษา จำนวน 5 ชุด โดยแยกออกเป็น 5 กลุ่มสาระ ดังนี้ 1. พระพุทธศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 2. หน้าที่พลเมือง 3. ประวัติศาสตร์ 4. เศรษฐศาสตร์ 5. และภูมิศาสตร์

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
3	จัดเก็บข้อมูลสำรวจ ความต้องการสำรวจ ความต้องการในการจัดซื้อวัสดุที่ประกอบ การเรียนการสอน สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร	26 มกราคม 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2	ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสำรวจความต้องการในการพัฒนา สื่อ <u>ผลผลิต</u> : มีครูผู้ตอบแบบสำรวจความต้องการ ในพื้นที่จังหวัด กำแพงเพชร ตอบแบบสำรวจมา 35 คน เป็นครูผู้สอนร้อยละ 87.2 เป็นหัวหน้าหมวด ร้อยละ 12.2
4	วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลสำรวจที่ได้ จากแบบสำรวจความต้องการในรายวิชาที่ครู และทางโรงเรียนตอบแบบสอบถามการสำรวจ ความต้องการในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร	1 กุมภาพันธ์ 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2	ดำเนินการวิเคราะห์แบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาสื่อ ที่ได้เก็บได้ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตอบสำรวจมา 35 คน เป็นครูผู้สอนร้อยละ 87.2 เป็นหัวหน้าหมวด ร้อยละ 12.2 <u>ผลผลิต</u> : สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ลำดับมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่ได้รับเลือกมากที่สุด 5 ลำดับแรก

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน																														
				<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1204 1480 1303 1556">ลำดับ</th> <th data-bbox="1204 1556 1303 1632">ภาค</th> <th data-bbox="1204 1632 1303 1709">ตัวชี้วัด</th> <th data-bbox="1204 1709 1303 1785">นิยาม</th> <th data-bbox="1204 1785 1303 1861">รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1204 1861 1303 1937">1</td> <td data-bbox="1204 1937 1303 2013">1.2</td> <td data-bbox="1204 2013 1303 2089">น.1.2</td> <td data-bbox="1204 2089 1303 2166">วิเคราะห์เจตจำนงสำคัญของพระพุทธรูปหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนเองของศิษย์</td> <td data-bbox="1204 2166 1303 2240">42.1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1005 1480 1204 1556">2</td> <td data-bbox="1005 1556 1204 1632">1.2</td> <td data-bbox="1005 1632 1204 1709">น.2.5</td> <td data-bbox="1005 1709 1204 1785">วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสตร์ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด</td> <td data-bbox="1005 1785 1204 1861">42.1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 1480 1005 1556">3</td> <td data-bbox="805 1556 1005 1632">1.1</td> <td data-bbox="805 1632 1005 1709">น.1.5</td> <td data-bbox="805 1709 1005 1785">อธิบายพระพุทธคุณ และชื่อธรรมที่สำคัญในภพของอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปใช้พัฒนาตนกับปัญหาของตนเองและครอบครัว</td> <td data-bbox="805 1785 1005 1861">40.3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="606 1480 805 1556">4</td> <td data-bbox="606 1556 805 1632">1.1</td> <td data-bbox="606 1632 805 1709">น.1.2</td> <td data-bbox="606 1709 805 1785">วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธรูปหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนเองของศิษย์</td> <td data-bbox="606 1785 805 1861">38.9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="407 1480 606 1556">5</td> <td data-bbox="407 1556 606 1632">น.1.4</td> <td data-bbox="407 1632 606 1709"></td> <td data-bbox="407 1709 606 1785">วิเคราะห์และประยุกต์ตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและซื่อสัตย์จากประวัติศาสดา ซาตกก เรื่องเล่า</td> <td data-bbox="407 1785 606 1861">38.9</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	ภาค	ตัวชี้วัด	นิยาม	รวม	1	1.2	น.1.2	วิเคราะห์เจตจำนงสำคัญของพระพุทธรูปหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนเองของศิษย์	42.1	2	1.2	น.2.5	วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสตร์ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด	42.1	3	1.1	น.1.5	อธิบายพระพุทธคุณ และชื่อธรรมที่สำคัญในภพของอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปใช้พัฒนาตนกับปัญหาของตนเองและครอบครัว	40.3	4	1.1	น.1.2	วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธรูปหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนเองของศิษย์	38.9	5	น.1.4		วิเคราะห์และประยุกต์ตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและซื่อสัตย์จากประวัติศาสดา ซาตกก เรื่องเล่า	38.9
ลำดับ	ภาค	ตัวชี้วัด	นิยาม	รวม																														
1	1.2	น.1.2	วิเคราะห์เจตจำนงสำคัญของพระพุทธรูปหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนเองของศิษย์	42.1																														
2	1.2	น.2.5	วิเคราะห์พุทธประวัติหรือประวัติศาสตร์ของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด	42.1																														
3	1.1	น.1.5	อธิบายพระพุทธคุณ และชื่อธรรมที่สำคัญในภพของอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปใช้พัฒนาตนกับปัญหาของตนเองและครอบครัว	40.3																														
4	1.1	น.1.2	วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธรูปหรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อสภาพแวดล้อมในสังคมไทย รวมทั้งการพัฒนาตนเองของศิษย์	38.9																														
5	น.1.4		วิเคราะห์และประยุกต์ตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและซื่อสัตย์จากประวัติศาสดา ซาตกก เรื่องเล่า	38.9																														

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน																								
				<p style="text-align: center;">ผลการดำเนินงาน</p> <p>สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม</p> <p>ลำดับมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่ได้รับเลือกมากที่สุด 5 ลำดับแรก</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>มาตรฐาน</th> <th>ตัวชี้วัด</th> <th>เกณฑ์</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2.2</td> <td>2.2.4</td> <td>5.2.6</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2.2</td> <td>2.2.3</td> <td>5.0.9</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2.2</td> <td>2.2.1</td> <td>4.3.9</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2.1</td> <td>2.1.1</td> <td>3.7.1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>2.1</td> <td>2.1.4</td> <td>3.5.5</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	มาตรฐาน	ตัวชี้วัด	เกณฑ์	1	2.2	2.2.4	5.2.6	2	2.2	2.2.3	5.0.9	3	2.2	2.2.1	4.3.9	4	2.1	2.1.1	3.7.1	5	2.1	2.1.4	3.5.5
ลำดับ	มาตรฐาน	ตัวชี้วัด	เกณฑ์																									
1	2.2	2.2.4	5.2.6																									
2	2.2	2.2.3	5.0.9																									
3	2.2	2.2.1	4.3.9																									
4	2.1	2.1.1	3.7.1																									
5	2.1	2.1.4	3.5.5																									

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	<p style="text-align: center;">ผลการดำเนินงาน</p> <p>สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ ลำดับมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่ได้รับเลือกมากที่สุด 5 ลำดับแรก</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ลำดับ</th> <th style="width: 15%;">มาตรฐาน</th> <th style="width: 15%;">ตัวชี้วัด</th> <th style="width: 15%;">เนื้อหา</th> <th style="width: 10%;">ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>3.1</td> <td>3.1.2</td> <td>วิเคราะห์ต้นทุนและพฤติกรรมผู้บริโภคของครัวเรือนซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ</td> <td>41.9</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3.2</td> <td>3.2.1</td> <td>วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง</td> <td>39.3</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3.2</td> <td>3.2.3</td> <td>ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน</td> <td>37.7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3.1</td> <td>3.1.1</td> <td>อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจศาสตร์</td> <td>32.3</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>3.1</td> <td>3.1.1</td> <td>อธิบายกลไกตลาดในระบบเศรษฐกิจ</td> <td>32.3</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	มาตรฐาน	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	ร้อยละ	1	3.1	3.1.2	วิเคราะห์ต้นทุนและพฤติกรรมผู้บริโภคของครัวเรือนซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ	41.9	2	3.2	3.2.1	วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง	39.3	3	3.2	3.2.3	ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน	37.7	4	3.1	3.1.1	อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจศาสตร์	32.3	5	3.1	3.1.1	อธิบายกลไกตลาดในระบบเศรษฐกิจ	32.3
ลำดับ	มาตรฐาน	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	ร้อยละ																														
1	3.1	3.1.2	วิเคราะห์ต้นทุนและพฤติกรรมผู้บริโภคของครัวเรือนซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ	41.9																														
2	3.2	3.2.1	วิเคราะห์บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง	39.3																														
3	3.2	3.2.3	ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน	37.7																														
4	3.1	3.1.1	อธิบายความหมายและความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจศาสตร์	32.3																														
5	3.1	3.1.1	อธิบายกลไกตลาดในระบบเศรษฐกิจ	32.3																														

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน																														
				<p style="text-align: center;">ผลการดำเนินงาน</p> <p>สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์</p> <p>ลำดับมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่ได้รับเลือกมากที่สุด 5 ลำดับแรก</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ลำดับ</th> <th style="text-align: center;">มาตรฐาน</th> <th style="text-align: center;">ตัวชี้วัด</th> <th style="text-align: center;">เนื้อหา</th> <th style="text-align: center;">ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">4.3</td> <td style="text-align: center;">ม.3.1</td> <td>วิเคราะห์ที่มาของการขงไทยสมัย</td> <td style="text-align: center;">48.4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">4.1</td> <td style="text-align: center;">ม.1.2</td> <td>เทียบเคียงการตามระบบสังคม ที่ชี้</td> <td style="text-align: center;">43.9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4.2</td> <td style="text-align: center;">ม.1.2</td> <td>ระบุความสำคัญของแหล่งอารย</td> <td style="text-align: center;">42.6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">4.2</td> <td style="text-align: center;">ม.3.2</td> <td>วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง</td> <td style="text-align: center;">42.6</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">4.1</td> <td style="text-align: center;">ม.1.3</td> <td>นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้</td> <td style="text-align: center;">40.9</td> </tr> </tbody> </table>	ลำดับ	มาตรฐาน	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	ร้อยละ	1	4.3	ม.3.1	วิเคราะห์ที่มาของการขงไทยสมัย	48.4	2	4.1	ม.1.2	เทียบเคียงการตามระบบสังคม ที่ชี้	43.9	3	4.2	ม.1.2	ระบุความสำคัญของแหล่งอารย	42.6	4	4.2	ม.3.2	วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง	42.6	5	4.1	ม.1.3	นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้	40.9
ลำดับ	มาตรฐาน	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	ร้อยละ																														
1	4.3	ม.3.1	วิเคราะห์ที่มาของการขงไทยสมัย	48.4																														
2	4.1	ม.1.2	เทียบเคียงการตามระบบสังคม ที่ชี้	43.9																														
3	4.2	ม.1.2	ระบุความสำคัญของแหล่งอารย	42.6																														
4	4.2	ม.3.2	วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลง	42.6																														
5	4.1	ม.1.3	นำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้	40.9																														

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน																														
5	<p>พัฒนาสื่อวีซีดี DLTV กลุ่มสาระสังคมศึกษา จัดประชุมครูที่รับผิดชอบ และครูแกนนำหรือครูที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสื่อ - จัดทำคู่มือและแผนการเรียนเรียนรู้ให้ตรงตามเนื้อหาสาระที่เก็บข้อมูลสำรวจความต้องการ 	มีนาคม 2563	<p>1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร</p> <p>2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1</p> <p>เขต 2</p>	<p>ตารางที่ 5 ภูมิศาสตร์</p> <p>ลำดับมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่ได้รับเลือกมากที่สุด 5 ลำดับแรก</p> <table border="1" data-bbox="459 1467 1309 2161"> <thead> <tr> <th>ลำดับ</th> <th>มาตรฐาน</th> <th>ตัวชี้วัด</th> <th>เนื้อหา</th> <th>ร้อยละ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5.1</td> <td>5.1.1</td> <td>วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย</td> <td>46.2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5.1</td> <td>5.1.2</td> <td>อธิบายที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่สำคัญและเมืองสำคัญ</td> <td>52.9</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>5.2</td> <td>5.2.1</td> <td>วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม ที่มีผลต่อที่อยู่ที่ตั้งของกิจกรรมทางอุตสาหกรรม</td> <td>49.3</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>5.1</td> <td>5.1.1</td> <td>วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผนที่ศาสตร์ สืบค้นข้อมูล</td> <td>44.1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5.1</td> <td>5.1.1</td> <td>วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และทวีปเอเชียโดยใช้แผนที่ศาสตร์ สืบค้นข้อมูล</td> <td>41.2</td> </tr> </tbody> </table> <p>ยังไม่ได้นำดำเนินการ</p>	ลำดับ	มาตรฐาน	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	ร้อยละ	1	5.1	5.1.1	วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย	46.2	2	5.1	5.1.2	อธิบายที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่สำคัญและเมืองสำคัญ	52.9	3	5.2	5.2.1	วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม ที่มีผลต่อที่อยู่ที่ตั้งของกิจกรรมทางอุตสาหกรรม	49.3	4	5.1	5.1.1	วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผนที่ศาสตร์ สืบค้นข้อมูล	44.1	5	5.1	5.1.1	วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และทวีปเอเชียโดยใช้แผนที่ศาสตร์ สืบค้นข้อมูล	41.2
ลำดับ	มาตรฐาน	ตัวชี้วัด	เนื้อหา	ร้อยละ																														
1	5.1	5.1.1	วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย	46.2																														
2	5.1	5.1.2	อธิบายที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่สำคัญและเมืองสำคัญ	52.9																														
3	5.2	5.2.1	วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและปัจจัยทางสังคม ที่มีผลต่อที่อยู่ที่ตั้งของกิจกรรมทางอุตสาหกรรม	49.3																														
4	5.1	5.1.1	วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปอเมริกาเหนือ และทวีปอเมริกาใต้ โดยเลือกใช้แผนที่ศาสตร์ สืบค้นข้อมูล	44.1																														
5	5.1	5.1.1	วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรป และทวีปเอเชียโดยใช้แผนที่ศาสตร์ สืบค้นข้อมูล	41.2																														

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำสื่อวีซีดีทัศน์ - ทำหนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ มาวิพากษ์ ให้ข้อเสนอ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบประเมินผลการเรียนรู้ และสื่อวี ทัศน์ที่จัดทำขึ้น 			
6	อบรมการใช้ DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาด้าน ครูให้ทำโปรแกรมขนาดเล็ก	พฤษภาคม 2563	ครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย กำแพงเพชร	ยังไม่ดำเนินการ
7	จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลโครงการ	พฤษภาคม 2563	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ยังไม่ดำเนินการ

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาสาสมัครอาเซียนสู่คุณภาพในบทบาทเวทีโลก (ด้านการศึกษา) โครงการตามบริบท ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
1	ASEAN Young Leaders	27 พฤศจิกายน 2562	<ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2 	<p>จัดกิจกรรม ASEAN Young Leaders เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องกาชาดของ หอประชุมที่บึงกรังศรีมีเชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 100 คน</p> <p>ผลผลิต: เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเสนอ "บทบาทเยาวชนไทยในเวทีอาเซียนกับการสร้างความ เป็นสากลในกลุ่มเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร" ซึ่งทุกคนมีแนวคิดที่หลากหลาย แต่พร้อมที่จะช่วยกันทำหน้าที่ขับเคลื่อนความ เป็นสากลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนในพื้นที่ด้วยกันทั้งทักษะด้านภาษา ที่คนคิด มุมมอง และความรู้ที่จะก้าวข้าม และออกจากพื้นที่ความสับสนวุ่นวายเพื่อเรียนรู้โลกกว้าง โดยเฉพาะประเทศอาเซียนผ่านกิจกรรม และโครงการแลกเปลี่ยนต่างๆ เป็นต้น ในกรณีนี้เยาวชนได้รับคัดเลือกเป็น ASEAN Young Leaders จำนวน 28 คน ซึ่งจะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำพื้นที่บทบาทเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร ในเวทีอาเซียน ณ สถานทูตประเทศไทยประจำประเทศ ไทยต่อไป</p> <p>โดยผลการประเมินกิจกรรมด้านความพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรม ASEAN Young Leaders ผลการประเมินภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ($\bar{X} = 4.25$) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประเด็นด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดกิจกรรม ข้อที่คะแนนสูงสุด 3 ข้อแรก ได้แก่ 1) การส่งเสริมการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 2) ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการ การจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน และ 3) กระบวนการจัดกิจกรรม</p>

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
2	Global Competition	8 มกราคม 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2	<p>ตรงกับวัตถุประสงค์การทำงาน</p> <p>ประเด็นด้านทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรก ได้แก่ 1) ได้รับความรู้ด้านการแก้ปัญหา 2) ได้รับความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ และ 3) ได้รับความรู้ด้านการอยู่ร่วมกัน</p> <p>ประเด็นด้านคุณภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรก ได้แก่ 1) ได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม 2) ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน และ 3) เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของตนเองสู่การเป็นเยาวชนอาเซียนที่มีคุณภาพ</p> <p>จัดกิจกรรม English Expo and International Cultural Festival ณ ห้องสุพรรณิการ์ อาคารกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม 127 คน</p> <p>ผลผลิต: นักศึกษาได้มองเห็นศักยภาพของตนเองมากขึ้น มีความกล้าและมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ที่สำคัญมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้และการเรียนภาษาอังกฤษมากขึ้น รวมถึงยังได้ข้อคิดและเทคนิคดีๆ ในการไปพัฒนาทักษะภาษาของตนเองต่อไปด้วย</p> <p>โดยผลการประเมินกิจกรรมด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม English Expo and International Cultural Festival ผลการประเมินภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X} = 4.52$)</p>

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ	ผลการดำเนินงาน
3	ASEAN Leadership	7-10 กุมภาพันธ์ 2563	<ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. จังหวัดกำแพงเพชร 3. เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 4. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6. อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 7. สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร 	<p>เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านประเด็นด้านกระบวนการและขั้นตอนการจัดกิจกรรมซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรก ได้แก่ 1) ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 2) ได้รับความรู้หรือประโยชน์จากกระบวนการจัดกิจกรรมทุกขั้นตอน และ 3) มีการอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม</p> <p>ประเด็นด้านทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรก ได้แก่ 1) ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารและความร่วมมือ 2) ได้รับการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ และ 3) ได้รับการพัฒนาทักษะด้านความสามารถในการปรับตัวเพิ่มขึ้น</p> <p>ประเด็นด้านคุณภาพ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อแรก ได้แก่ 1) เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ของตนเองสู่การเป็นเยาวชนอาเซียนที่มีคุณภาพ 2) สามารถนำความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และ 3) ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้านภาษา</p>
4	KPRU Smart Boy & Girl	มีนาคม 2563	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	<p>ยังไม่ได้ดำเนินการ</p>

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
5	แลกเปลี่ยนนักศึกษา ในต่างประเทศ	มิถุนายน 2563	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ยังไม่เริ่มต้นการ
6	ค่ายวิชาการในต่างประเทศ	พฤษภาคม 2563	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ยังไม่เริ่มต้นการ
7	เยาวชน ASEAN Young Leaders เข้าเยี่ยมคารวะ ทูตอาเซียน	13 กุมภาพันธ์ 2563	<ol style="list-style-type: none"> 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 เขต 2 	ยังไม่เริ่มต้นการ

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก ระยะที่ 3
ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน																																			
1	กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบ O-Net ในเขตจังหวัดกำแพงเพชร โดยวิทยากรเชี่ยวชาญระดับชาติ	พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาคะแนน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 5 กิจกรรม ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="404 898 1063 2188"> <thead> <tr> <th>วัน/เดือน/ปี/เวลา</th> <th>วิชา</th> <th>วิทยากร</th> <th>สถานที่</th> <th>จำนวนนักเรียน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>พฤหัสที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น. (ครึ่งวัน)</td> <td>ภาษาไทย</td> <td>ครูลลิต์</td> <td>หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3</td> <td>1,700 คน</td> </tr> <tr> <td>พฤหัสที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.</td> <td>วิทยาศาสตร์</td> <td>Team We are by The Brain</td> <td>หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3</td> <td>1,400 คน</td> </tr> <tr> <td>อังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.</td> <td>ภาษาอังกฤษ</td> <td>Team ENCONCEPT</td> <td>หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3</td> <td>1,400 คน</td> </tr> <tr> <td>พุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.</td> <td>สังคมศึกษา</td> <td>Team ENCONCEPT</td> <td>หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3</td> <td>1,400 คน</td> </tr> <tr> <td>พฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.</td> <td>คณิตศาสตร์</td> <td>Team Sup'K</td> <td>หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3</td> <td>1,400 คน</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม</td> <td>7,300 คน</td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลผลิต คะแนน O-Net ของนักเรียน ม.6 ในจังหวัดกำแพงเพชรสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาในภาพรวม หมายเหตุ รอลผลประกาศคะแนนสอบ จาก สทศ</p>	วัน/เดือน/ปี/เวลา	วิชา	วิทยากร	สถานที่	จำนวนนักเรียน	พฤหัสที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น. (ครึ่งวัน)	ภาษาไทย	ครูลลิต์	หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3	1,700 คน	พฤหัสที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.	วิทยาศาสตร์	Team We are by The Brain	หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3	1,400 คน	อังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.	ภาษาอังกฤษ	Team ENCONCEPT	หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3	1,400 คน	พุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.	สังคมศึกษา	Team ENCONCEPT	หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3	1,400 คน	พฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.	คณิตศาสตร์	Team Sup'K	หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3	1,400 คน	รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม				7,300 คน
วัน/เดือน/ปี/เวลา	วิชา	วิทยากร	สถานที่	จำนวนนักเรียน																																			
พฤหัสที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น. (ครึ่งวัน)	ภาษาไทย	ครูลลิต์	หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3	1,700 คน																																			
พฤหัสที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.	วิทยาศาสตร์	Team We are by The Brain	หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3	1,400 คน																																			
อังคารที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.	ภาษาอังกฤษ	Team ENCONCEPT	หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3	1,400 คน																																			
พุธที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.	สังคมศึกษา	Team ENCONCEPT	หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3	1,400 คน																																			
พฤหัสที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30-15.00 น.	คณิตศาสตร์	Team Sup'K	หอประชุมที่ปึงกร รัศมีโชติ ชั้น 3	1,400 คน																																			
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม				7,300 คน																																			

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน																								
2	กิจกรรมค่ายวิชาการแบบ Active Learning ประถมศึกษา ปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบ O-Net ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ภพ.เขต 1 สพป.ภพ.เขต 2 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 40 รร.	ธันวาคม 2562	<p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <ol style="list-style-type: none"> มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่ที่ การศึกษาศึกษา ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่ที่ การศึกษาศึกษา ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2 สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 	<p>ผลการดำเนินงาน</p> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาคะแนน O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 8 กิจกรรม ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>สพป.ภพ.เขต 1 และ รร.เทศบาล 3</th> <th>สพป.ภพ.เขต 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ค่ายภาษาไทย ป.6</td> <td>วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน</td> <td>วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน</td> </tr> <tr> <td>วิทยาการโดยทีม รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์</td> <td>ณ หอประชุมรัตนอากา วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน</td> <td>ณ ห้องประชุมศฤภยาศี วันที่ 17 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน</td> </tr> <tr> <td>ค่ายคณิตศาสตร์ ป.6</td> <td>ณ หอประชุมรัตนอากา วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน</td> <td>ณ ห้องประชุมศฤภยาศี วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน</td> </tr> <tr> <td>วิทยาการโดยทีมงาน ดร.ภมลัดวัฒน์ ภูวิเชียร</td> <td>ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน</td> <td>ณ ห้องประชุมศฤภยาศี วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน</td> </tr> <tr> <td>ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.6</td> <td>วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน</td> <td>วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน</td> </tr> <tr> <td>วิทยาการโดยทีมงาน ดร.มณฑา หนีพรพฤกษ์</td> <td>ณ คณะครุศาสตร์</td> <td>ณ คณะครุศาสตร์</td> </tr> <tr> <td colspan="2">รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม</td> <td>1,800 คน</td> </tr> </tbody> </table> <p>ผลผลิต คะแนน O-Net ของนักเรียน ป.6 ของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 40 โรงเรียน สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา</p> <p>หมายเหตุ รอผลประกาศคะแนนสอบ จาก สพท</p>	กิจกรรม	สพป.ภพ.เขต 1 และ รร.เทศบาล 3	สพป.ภพ.เขต 2	ค่ายภาษาไทย ป.6	วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน	วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน	วิทยาการโดยทีม รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์	ณ หอประชุมรัตนอากา วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน	ณ ห้องประชุมศฤภยาศี วันที่ 17 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน	ค่ายคณิตศาสตร์ ป.6	ณ หอประชุมรัตนอากา วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน	ณ ห้องประชุมศฤภยาศี วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน	วิทยาการโดยทีมงาน ดร.ภมลัดวัฒน์ ภูวิเชียร	ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน	ณ ห้องประชุมศฤภยาศี วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน	ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.6	วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน	วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน	วิทยาการโดยทีมงาน ดร.มณฑา หนีพรพฤกษ์	ณ คณะครุศาสตร์	ณ คณะครุศาสตร์	รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม		1,800 คน
กิจกรรม	สพป.ภพ.เขต 1 และ รร.เทศบาล 3	สพป.ภพ.เขต 2																										
ค่ายภาษาไทย ป.6	วันที่ 9 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน	วันที่ 11 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน																										
วิทยาการโดยทีม รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์	ณ หอประชุมรัตนอากา วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน	ณ ห้องประชุมศฤภยาศี วันที่ 17 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน																										
ค่ายคณิตศาสตร์ ป.6	ณ หอประชุมรัตนอากา วันที่ 18 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน	ณ ห้องประชุมศฤภยาศี วันที่ 19 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน																										
วิทยาการโดยทีมงาน ดร.ภมลัดวัฒน์ ภูวิเชียร	ณ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน	ณ ห้องประชุมศฤภยาศี วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน																										
ค่ายวิทยาศาสตร์ ป.6	วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 250 คน	วันที่ 22 ธันวาคม 2562 จำนวน 200 คน																										
วิทยาการโดยทีมงาน ดร.มณฑา หนีพรพฤกษ์	ณ คณะครุศาสตร์	ณ คณะครุศาสตร์																										
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม		1,800 คน																										

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน																		
3	กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมสอบ O-Net ใ้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ภพ.เขต 1 สพป.ภพ.เขต 2 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	มกราคม 2563	1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 3. สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2 4. สำนักงาน เทศบาลเมือง กำแพงเพชร	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาคะแนน O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งหมด 8 กิจกรรม ดังนี้ <table border="1" data-bbox="373 1081 1130 1998"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>สพป.ภพ.เขต 1 และ รร.เทศบาล 1</th> <th>สพป.ภพ.เขต 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>วิชาภาษาไทย ป.6 วิทยาการโดยทีม รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์</td> <td>20 มกราคม 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมรรมสัก 2 คณะครุศาสตร์</td> <td>23 มกราคม 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน คลองขลุงราชบุรีรังสรรค์</td> </tr> <tr> <td>วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วิทยาการโดย รศ.ดร.ยุภาติ ปณະราช</td> <td>22 มกราคม 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมรรมสัก 2 คณะครุศาสตร์</td> <td>24 มกราคม 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน คลองขลุงราชบุรีรังสรรค์</td> </tr> <tr> <td>วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วิทยาการโดย ผศ.ดร.อนุสิษฐ์ พันธุ์กล้า</td> <td>21 มกราคม 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมรรมสัก 2 คณะครุศาสตร์</td> <td>22 มกราคม 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน คลองขลุงราชบุรีรังสรรค์</td> </tr> <tr> <td>วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วิทยาการโดย ดร.มณฑา หนีไพรพฤกษ์</td> <td>24 มกราคม 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมรรมสัก 2 คณะครุศาสตร์</td> <td>21 มกราคม 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน คลองขลุงราชบุรีรังสรรค์</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,800 คน</td> </tr> </tbody> </table> ผลผลิต คะแนน O-Net ของนักเรียน ป.6 ของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 40 โรงเรียน สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา หมายเหตุ รอผลประกาศคะแนนสอบ จาก สทศ	กิจกรรม	สพป.ภพ.เขต 1 และ รร.เทศบาล 1	สพป.ภพ.เขต 2	วิชาภาษาไทย ป.6 วิทยาการโดยทีม รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์	20 มกราคม 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมรรมสัก 2 คณะครุศาสตร์	23 มกราคม 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน คลองขลุงราชบุรีรังสรรค์	วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วิทยาการโดย รศ.ดร.ยุภาติ ปณະราช	22 มกราคม 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมรรมสัก 2 คณะครุศาสตร์	24 มกราคม 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน คลองขลุงราชบุรีรังสรรค์	วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วิทยาการโดย ผศ.ดร.อนุสิษฐ์ พันธุ์กล้า	21 มกราคม 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมรรมสัก 2 คณะครุศาสตร์	22 มกราคม 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน คลองขลุงราชบุรีรังสรรค์	วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วิทยาการโดย ดร.มณฑา หนีไพรพฤกษ์	24 มกราคม 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมรรมสัก 2 คณะครุศาสตร์	21 มกราคม 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน คลองขลุงราชบุรีรังสรรค์	รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,800 คน		
กิจกรรม	สพป.ภพ.เขต 1 และ รร.เทศบาล 1	สพป.ภพ.เขต 2																				
วิชาภาษาไทย ป.6 วิทยาการโดยทีม รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์	20 มกราคม 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมรรมสัก 2 คณะครุศาสตร์	23 มกราคม 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน คลองขลุงราชบุรีรังสรรค์																				
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 วิทยาการโดย รศ.ดร.ยุภาติ ปณະราช	22 มกราคม 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมรรมสัก 2 คณะครุศาสตร์	24 มกราคม 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน คลองขลุงราชบุรีรังสรรค์																				
วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 วิทยาการโดย ผศ.ดร.อนุสิษฐ์ พันธุ์กล้า	21 มกราคม 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมรรมสัก 2 คณะครุศาสตร์	22 มกราคม 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน คลองขลุงราชบุรีรังสรรค์																				
วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 วิทยาการโดย ดร.มณฑา หนีไพรพฤกษ์	24 มกราคม 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมรรมสัก 2 คณะครุศาสตร์	21 มกราคม 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียน คลองขลุงราชบุรีรังสรรค์																				
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,800 คน																						

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน												
4	กิจกรรมการพัฒนาทักษะทางวิชาการนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมสอบ NT	กุมภาพันธ์ 2563	1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 3) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2 4) สำนักงาน เทศบาลเมือง กำแพงเพชร	มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะที่ 3 เพื่อพัฒนาคะแนน O-NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทั้งหมด 4 กิจกรรม ดังนี้ <table border="1" data-bbox="588 1086 1136 2004"> <thead> <tr> <th>กิจกรรม</th> <th>สพป.กพ.เขต 1 และ รร.เทศบาล 1</th> <th>สพป.กพ.เขต 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>วิชาภาษาไทย ป.6 วิทยาการโดยทีม รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์</td> <td>20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมครุสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์</td> <td>22 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์</td> </tr> <tr> <td>วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อยู่รรรณ ปานทโชติ และนักศึกษา</td> <td>21 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมครุสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์</td> <td>23 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 900 คน</td> </tr> </tbody> </table> ผลผลิต คะแนน NT ของนักเรียน ป.3 ของโรงเรียนเครือข่ายในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 40 โรงเรียน จากปีที่ผ่านมา หมายเหตุ รोजัดกิจกรรม รอสอบ และผลประกาศคะแนนสอบ จาก สำนักทตสอบ สพฐ	กิจกรรม	สพป.กพ.เขต 1 และ รร.เทศบาล 1	สพป.กพ.เขต 2	วิชาภาษาไทย ป.6 วิทยาการโดยทีม รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์	20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมครุสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์	22 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์	วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อยู่รรรณ ปานทโชติ และนักศึกษา	21 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมครุสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์	23 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์	รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 900 คน		
กิจกรรม	สพป.กพ.เขต 1 และ รร.เทศบาล 1	สพป.กพ.เขต 2														
วิชาภาษาไทย ป.6 วิทยาการโดยทีม รศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์	20 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมครุสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์	22 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์														
วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 อยู่รรรณ ปานทโชติ และนักศึกษา	21 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมครุสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์	23 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์														
รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 900 คน																
5	รูปแบบสรุบบองค์ความรู้ที่ผ่านการทดลองใช้	ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563	1) มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชร	ผลผลิต จากการดำเนินงานกับโรงเรียนกลุ่มทดลองในเขตจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 40 โรงเรียน ระยะเวลา 3 ปี												

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
	และปรับปรุงแล้ว 3 รอบ (3 ปี ในการจัด กิจกรรม)		2) สำนักพิมพ์ SE-ED book Center	รูปเล่มสรุปองค์ความรู้ที่ผ่านการทดลองใช้และปรับปรุงแล้ว 3 รอบ (3 ปี ในการจัดกิจกรรม) แต่ละรายวิชา เพื่อพัฒนาคะแนน O-Net 1 เล่ม/รายวิชา (ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์) และได้รับการยืนยันตีพิมพ์จากสำนักพิมพ์ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ (อยู่ในช่วงปรับปรุงต้นฉบับ) โดยเป็นการเขียนองค์ความรู้ที่แจ้งจากการทำงานของคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 1. วิชาภาษาไทย นักเขียน โดย รศ.ดร.สุนทรีย์ ดวงทิพย์และคณะ 2. วิชาคณิตศาสตร์ นักเขียน โดย รศ.ดร.ยุภาติ ปณระราช 3. วิชาภาษาอังกฤษ นักเขียน โดย ผศ.อนุสิษฐ์ พันธุ์กล้า 4. วิชาวิทยาศาสตร์ นักเขียน โดย ดร.มณฑา หมั้นไพรพฤษณ์และคณะ
6	กิจกรรมการพัฒนา ระบบประกัน คุณภาพการศึกษา โรงเรียนระดับ ประถมศึกษา ในเครือข่ายจังหวัด กำแพงเพชร	พฤษภาคม - มิถุนายน 2563	1) มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กำแพงเพชร 2) สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 1 3) สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา กำแพงเพชร เขต 2 4) สำนักงาน เทศบาลเมือง กำแพงเพชร	ยังไม่ถึงเวลาดำเนินการ

ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูสอนวิทยาศาสตร์ในภาคเหนือตอนล่างที่มุ่งตรงสาย ผู้การสร้างนวัตกรรมและวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
1	ร่วมหารือกับผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41	ต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2563	1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร	ได้มีการหารือร่วมกันเพื่อกำหนดครูกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางด้านการสอนวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งคัดเลือกจากครูที่ทำหน้าที่สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
2	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ส่งรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ	24-28 กุมภาพันธ์ 2563	1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. โรงเรียนเป่าพมาย	ดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครูสอนวิทยาศาสตร์ในภาคเหนือตอนล่างที่จบไม่ตรงสายสู่การสร้างนวัตกรรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
3	จัดประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษที่รับผิดชอบ และครูแกนนำ หรือครูที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ - แนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการฯ - การเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจให้ผู้บริหาร และครูผู้ได้รับทราบถึงรายละเอียด ระยะเวลาการดำเนินการ โครงการ และกิจกรรมการกำกับติดตามโครงการ - รายละเอียดการประเมินสมรรถนะของครูที่เข้าร่วมโครงการ	2-6 มีนาคม 2563	1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. โรงเรียนเป่าพมาย	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถจัดประชุมวางแผนแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาครูสอนวิทยาศาสตร์ในภาคเหนือตอนล่างที่จบไม่ตรงสายสู่การสร้างนวัตกรรมวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
4	จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ	2-6 มีนาคม 2563	1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41	ผลที่ความคาดว่าจะได้รับ คือ สามารถดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาครู

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
กิจกรรมต้นน้ำ				
5	- กิจกรรมบัณฑิตกลางนามความร่วมมือระหว่างพื้นที่เขตการศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (MOU)	9-10 มีนาคม 2563	1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัญยมศึกษา เขต 41 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. โรงเรียนเป่าหมาย	ผลที่คาดว่าจะได้รับ บัณฑิตกลางนามความร่วมมือระหว่างพื้นที่เขตการศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (MOU) และการประชุมทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ
6	หลักสูตรและกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะครูผู้ครุศึกษาศาสตร์มืออาชีพ - เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์อย่างมืออาชีพ กิจกรรม coaching และ/หรือ PLC	เมษายน 2563	1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัญยมศึกษา เขต 41 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. โรงเรียนเป่าหมาย	แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและฝึกทักษะปฏิบัติการและฝึกทักษะปฏิบัติการการสอนวิทยาศาสตร์อย่างมืออาชีพแบบ coaching และ/หรือ PLC โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สสวท. ร่วมกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
7	- กิจกรรมการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ	เมษายน 2563	1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัญยมศึกษา เขต 41 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. โรงเรียนเป่าหมาย	กิจกรรมพัฒนาทักษะและฝึกทักษะปฏิบัติการสาขาวิชา (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคอมพิวเตอร์)
8	- การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม (STEM)	เมษายน 2563	1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัญยมศึกษา เขต 41 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. โรงเรียนเป่าหมาย	แนวทางการจัดกิจกรรม การอบรมให้ความรู้ การบูรณาการร่วมกันในศาสตร์ของวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการพัฒนาทักษะและฝึกทักษะปฏิบัติการ
9	- การใช้อุปกรณ์ และการทดลองใช้สารเคมีต่างๆ	เมษายน	1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	- แนวทางการจัดกิจกรรมการให้ความรู้

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
	- การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ (ที่ถูกต้องตามหลักการจัดทำผลงานทางวิชาการ)	2563	<ul style="list-style-type: none"> 1. มัธยมศึกษา เขต 41 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. โรงเรียนป่าทมาয় 	<p>ภาคบรรยายและปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ และการทดลองการใช้สารเคมี แยกตามสาขาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์</p> <p>- แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และแผนบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์กับศาสตร์อื่นๆ</p> <p>- แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการของครูสอนวิทยาศาสตร์เพื่อนักเรียน</p>
10	<p>การจัดห้องเรียนต้นแบบวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการสอนวิทยาศาสตร์</p>	เมษายน 2563	<ul style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. โรงเรียนป่าทมาয় 	<p>ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการสอนวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนมหิตลวิทยาลัยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม</p>
กิจกรรมกลางน้ำ				
11	<p>กิจกรรมผู้ฝึกเรียนและโรงเรียน</p> <p>- กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โครงงานบูรณาการวิทยาศาสตร์แบบสะเต็ม (STEM Education) และวิทยาการสมัยใหม่</p>	มิถุนายน 2563	<ul style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. โรงเรียนป่าทมาয় 	<p>การลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการถ่ายทอดกิจกรรมครูผู้ฝึกเรียนโดยมุ่งเป้าการสร้างโครงงานท้องถิ่นตามศาสตร์ของ STEM</p>
กิจกรรมปลายน้ำ				
12	<p>กิจกรรมผู้ฝึกเรียนและมหาวิทยาลัย</p> <p>- กิจกรรมการจัดแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในเขตจังหวัดกำแพงเพชรและภาคเหนือตอนล่าง</p>	กรกฎาคม - สิงหาคม 2563	<ul style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. โรงเรียนป่าทมาয় 	<p>กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563</p>
13	<p>- กิจกรรมรายงานผลที่ได้พัฒนาครูต่อเขตพื้นที่ การศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร</p> <p>- กิจกรรมรายงานวิจัยการประเมินโครงการ 5 บท</p>	สิงหาคม 2563	<ul style="list-style-type: none"> 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 41 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3. โรงเรียนป่าทมาয় 	<p>การจัดทำวิจัยการประเมินโครงการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาและแนวทางการสร้างมาตรฐาน และความสำเร็จในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ จากผลข้อมูลการจัดทำวิจัย</p>

ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้กระบวนการ PLC ประจำปีงบประมาณ 2563

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
1	1. จัดทำความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก 2. ประชุมกลุ่มย่อยแต่ละโครงการ เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง เป้าหมาย ออกแบบกิจกรรมร่วมกัน และวางกำหนดการดำเนินกิจกรรม	6 มกราคม 2563	1. โรงเรียนวังตะเคียนประชาสรรค์ 2. โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 3. โรงเรียนสหวิทยาคม 4. โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 5. โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรมุขราษฎร์อุปถัมภ์ประชาสงเคราะห์วิทยา) 6. โรงเรียนวัดฤกษ์ราษฎร์สามัคคี 7. โรงเรียนบ้านหนองกรวด 8. โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 9. โรงเรียนบ้านหนองปรือ 10. โรงเรียนบ้านน้ำตึบ 11. โรงเรียนบ้านกระโตนเตี้ย 12. โรงเรียนบ้านวังต้นน้ำตึง 13. โรงเรียนวัดอุเบกขาราม 14. โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา 15. โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 16. โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 17. โรงเรียนบ้านคลองแขยง 18. โรงเรียนบ้านทุ่งศรีชัย 19. โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 20. โรงเรียนบ้านเทพนคร	1. คณะครูศาสตร์ โดยไปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย การประถมศึกษา คอมพิวเตอร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ได้จัดทำความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สาขาละ 2 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 โรงเรียน และระดับมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน ยกเว้นไปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัยจะทำความร่วมมือกับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ทั้ง 2 โรงเรียน และไปรแกรมวิชาการประถมศึกษาจะทำความร่วมมือกับโรงเรียนระดับประถมศึกษา ทั้ง 2 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 20 โรงเรียน โดยจัดทำเป็น 20 โครงการ 2. ในพิธีลงนามความร่วมมือ แต่ละโครงการจะมีผู้รับผิดชอบโครงการ ตัวแทนนักศึกษาศึกษาที่จะร่วมดำเนินกิจกรรม โครงการละ 2 คน และผู้บริหาร หรือผู้แทนจากทุกโรงเรียนที่จะร่วมมือ 3. หลังพิธีลงนามความร่วมมือ จัดประชุมกลุ่มย่อยแต่ละโครงการเพื่อปรึกษาหารือ สร้างความเข้าใจด้วยกัน และร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และแนวทางในการดำเนินการ

ที่	กิจกรรม	ช่วงเวลา	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ผลการดำเนินงาน
				<p>ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันระหว่างผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียน และนักศึกษาวิชาชีพครู พร้อมทั้งวางกำหนดการที่จะดำเนินการต่อไป</p> <p>4. คณะกำหนดตารางการดำเนินงานในแต่ละโครงการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563</p>

ปัญหา /อุปสรรค

1. การดำเนินงานบางชุมชนขาดผู้นำในการนำพาเพื่อทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทุกคนเน้นการทำ ทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่องถ้ามหาวิทยาลัยไม่ลงไปในพื้นที่
2. การรวมกลุ่มเพื่อสร้างอำนาจต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากกลุ่มไม่มีเงินทุนในการรับซื้อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มไว้ก่อน
3. ความซ้ำซ้อน ของหน่วยงานในการลงไปพัฒนาที่ขาดการบูรณาการ

ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข

1. มหาวิทยาลัยเลือกพัฒนาเต็มรูปแบบเพียงชุมชนเดียวดังนั้นก็ควรถอดรูปแบบโมเดลการพัฒนาเพื่อนำไปใช้กับชุมชนอื่นด้วย
2. การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำองค์ความรู้การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้ชุมชนเห็นความสำคัญของกลุ่มอย่างแท้จริง เช่น กลุ่มต้องมีการสร้างผู้นำ มีการรับซื้อผลิตเพื่อต่อรองราคา มีการจัดทำระเบียบกลุ่มที่ชัดเจน ให้สมาชิกได้รับรู้เมื่อเข้ามารวมกลุ่มแล้วจะได้รับประโยชน์อย่างชัดเจน
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด ควรนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงเรื่องการตลาด จัดหาสถานที่จำหน่าย หรือจัดเป็นกระเช้าของฝาก ของที่ระลึกช่วงเทศกาลดังกล่าว
ประธานได้กล่าวเสริมจากการติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ซึ่งผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนได้รายงานผลการดำเนินงานไปแล้วนั้นส่วนใหญ่ได้ดำเนินการไปตามแผน ซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 2 ระยะเวลายังไม่ครบ 6 เดือน หากประเมินผลการทำงานถือว่าทุกหน่วยปฏิบัติงานได้ดีเป็นไปตามแผน แต่การทำงานจะประสบความสำเร็จการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นการยกระดับคุณภาพชีวิตในโครงการที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบขอให้ทุกส่วนช่วยกันเพื่อจะได้เห็นต้นแบบการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และเน้นย้ำการทำเกษตรปลอดภัย ตามที่วิสัยทัศน์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ถ้ามหาวิทยาลัยเข้าไปทำจุดนี้ได้ผลดีจะทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต และเป็นผลดีต่อสุขภาพเกษตรกรด้วย รวมทั้งส่งเสริมให้กล้วยไข่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดกำแพงเพชรยังคงอยู่ ช่วยกันคิดในฐานมหาวิทยาลัยซึ่งมีองค์ความรู้ในเรื่องนี้